

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
โครงการ/กิจกรรม การทำสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้

ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>1. สํารวจข้อมูลสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อติดตามให้พนักงานเงินรายได้จัดทำสัญญาจ้าง</p>	<p>- พนักงานเงินรายได้บางคนยังไม่ได้จัดทำสัญญาจ้าง</p>	<p>- ข้อมูลการทำสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ปรับปรุงข้อมูลสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p>	<p>- ภายในเดือนตุลาคม 2557 / น.ส.เกตุวดี ตันชะโล</p>	
<p>2. การปรับปรุงแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ซึ่งจัดทำโดยกองการเจ้าหน้าที่ ยังไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้ข้อความในสัญญาจ้างเป็นปัจจุบัน เช่นเดียวกับพนักงานเงินรายได้ประเภทอื่นๆ</p>	<p>- ข้อความในสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ยังไม่เป็นปัจจุบัน มีข้อความบางส่วน เช่น คำว่า ลูกจ้างชั่วคราว ยังไม่เปลี่ยนเป็น พนักงานเงินรายได้/ลูกจ้างชั่วคราว</p>	<p>- อาจมีข้อผิดพลาดในการตีความในสัญญาจ้าง</p>	<p>- ทำบันทึกข้อความไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ข้อความในสัญญาจ้างให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>- ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 / น.ส.เกตุวดี ตันชะโล</p>	

ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการ ความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>3. การปรับปรุงการค้าประกัน ในสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและ บัญชี และตำแหน่งพนักงาน ชั้บรณยนต์</p>	<p>- พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งพนักงานชั้บรณยนต์ หาผู้ค้าประกันยาก บิดาหรือ มารดา หรือ พี่ น้อง ร่วมบิดามารดา บิดาหรือ มารดาเดียวกัน ยังไม่สามารถค้าประกันได้ ไม่เหมือนกับผู้ค้าประกัน พนักงานเงินรายได้ ประเภทอื่นๆ ที่ให้ บิดาหรือ มารดา หรือ พี่ น้อง ร่วมบิดามารดา บิดาหรือ มารดาเดียวกัน สามารถค้าประกันได้</p>	<p>- พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ ตำแหน่งพนักงานชั้บรณยนต์ หาผู้ค้าประกันยาก (การทำสัญญาค้าประกัน ผู้ค้าประกันอาจใช้เงินสด ค้าประกันเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท หรือใช้โฉนดที่ดิน หรือหลักทรัพย์อื่นๆมาแสดง เป็นหลักฐาน ซึ่งมีราคากว่า 100,000 บาท โดยระบุ รายละเอียดให้ชัดเจน ให้ข้าราชการพลเรือน ผู้ได้รับ เงินเดือนไม่ต่ำกว่า ระดับ 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการตำรวจ ข้าราชการทหาร ที่มียศตั้งแต่ ร้อยตำรวจเอก ร้อยเอก หรือ เรือเอก หรือเรืออากาศเอกขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มี เงินเดือนไม่น้อยกว่า 10,000 บาท)</p>	<p>- ทำบันทึกข้อความไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ บิดาหรือมารดา หรือ พี่ น้อง ร่วมบิดามารดา บิดาหรือ มารดาเดียวกัน ให้สามารถค้าประกันได้ เช่นเดียวกับพนักงาน เงินรายได้ประเภทอื่นๆ</p>	<p>- ภายในเดือน พฤศจิกายน 2557 / น.ส.เกตุวดี ตันชะโล</p>	<p>ผู้ค้าประกันสัญญาจ้าง ตามมติคณะกรรมการบริหาร งานบุคคลมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 ผู้ค้าประกัน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บิดาหรือมารดา หรือ พี่ น้อง ร่วมบิดามารดา บิดาหรือมารดา เดียวกัน โดยไม่ต้องแสดง หลักทรัพย์ค้าประกัน หรือ 2. ข้าราชการตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ ขึ้นไป หรือ 3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือ 4. หนังสือค้าประกันของธนาคาร

ขั้นตอนและวัตถุประสงค์ (1)	ความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่ (2)	ปัจจัยความเสี่ยง (3)	การจัดการความเสี่ยง (4)	กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ (5)	หมายเหตุ (6)
<p>4. การปรับปรุงแบบฟอร์มสัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ให้มีผลผูกพันคู่สัญญาต่อไป เมื่อมีการจ้างต่อโดยอัตโนมัติ</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การทำสัญญาจ้างผูกพันคู่สัญญาต่อไป เมื่อมีการจ้างต่อโดยอัตโนมัติ</p>	<p>- สัญญาจ้างพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ยังไม่มีข้อความว่า หากพนักงานเงินรายได้ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ให้มีผลบังคับและผูกพันคู่สัญญาต่อไป</p>	<p>- การทำสัญญาจ้าง ยังมีจุดด้อย ทำให้ไม่ผูกพันครอบคลุมระยะเวลาจ้างต่อโดยอัตโนมัติ</p>	<p>- ทำบันทึกข้อความไปยังกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สัญญาามีผลบังคับและผูกพันคู่สัญญาต่อไป เช่นเดียวกับพนักงานเงินรายได้ ประเภทอื่นๆ</p>	<p>- ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 / น.ส.เกตุวดี ตันชะโล</p>	<p>เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการจ้าง หากผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานเงินรายได้ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีก ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมให้ถือว่า สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับและผูกพันคู่สัญญาตามเงื่อนไขการจ้างที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วย</p>
<p>5. แจ้งให้พนักงานเงินรายได้ที่ยังไม่ทำสัญญาจ้าง มาทำสัญญาจ้าง</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อติดตามให้พนักงานเงินรายได้จัดทำสัญญาจ้าง</p>	<p>- การจัดการทรัพยากรบุคคลได้แจ้งให้พนักงานเงินรายได้ มาทำสัญญาจ้างตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน แต่พนักงานเงินรายได้บางคนยังไม่มาทำสัญญาจ้าง</p>	<p>- พนักงานเงินรายได้บางคน ไม่ได้สนใจที่จะมาทำสัญญาจ้าง</p> <p>- พนักงานเงินรายได้บางคนหาผู้ค้าประกันยาก</p>	<p>- ปรึกษาผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรการให้พนักงานเงินรายได้ มาทำสัญญาจ้างให้เป็นระบบ</p>	<p>- ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557 / น.ส.เกตุวดี ตันชะโล</p>	